



Ký bởi: Bộ Y tế  
Cơ quan: Bộ Y tế  
Ngày ký: 21-10-2022  
12:35:52 +07:00

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Số 5964/BYT-QT

V/v Quyết định 06 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

CV ĐẾN NGÀY 24.10.22  
Số 525 /VBL

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-TTg (Quyết định 06) về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 06, Bộ Y tế nhận được công văn đề nghị của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế xin phép tổ chức các hoạt động có sự tham gia của chuyên gia/nguồn kinh phí tài trợ nước ngoài, bao gồm: tập huấn, đào tạo, tọa đàm, tiếp khách quốc tế, chương trình trao đổi chuyên môn, các lễ kỉ niệm kết hợp tổ chức Hội nghị khoa học, hoạt động đón chuyên gia vào trao đổi nội dung hợp tác, ... Các hoạt động này không được nêu trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định 06 nêu trên.

Để việc áp dụng Quyết định 06 được đầy đủ, Bộ Ngoại giao đã có công văn gửi Bộ Y tế làm rõ phạm vi các hoạt động được định nghĩa là “Hội nghị, hội thảo quốc tế” trong Quyết định 06 như sau: Quyết định 06 áp dụng với tất cả các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp hợp báo quốc tế, theo đó xác định khái niệm hội nghị, hội thảo quốc tế được hiểu là “hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài”. Đây là bước điều chỉnh so với Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ quy định khái niệm “hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài”. Việc quy định này để tránh nhầm lẫn khi xử lý một số hoạt động không có tính chất hội nghị, hội thảo như tiếp khách quốc tế, lễ tưởng niệm, lễ kỷ niệm, họp nội bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ... Những hoạt động này sẽ không áp dụng Quyết định 06. Trên cơ sở đó, các hoạt động như tập huấn, đào tạo, tọa đàm, chương trình trao đổi chuyên môn, hội nghị khoa học... có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 06. Các hoạt động tiếp khách quốc tế, đón chuyên gia trao đổi nội dung hợp tác song phương ... không mang tính chất hội nghị, hội thảo nên không áp dụng Quyết định 06.

Triển khai thực hiện Quyết định 06 và theo hướng dẫn của Bộ Ngoại Giao, Bộ Y tế (Vụ HTQT) đã có công văn số 5315/BYT-QT ngày 27/9/2022 gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế về việc hướng dẫn phân loại các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh theo Quyết định 06 và hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quyết tế cần phải nộp qua cổng dịch vụ công Bộ Y tế. Quy định về phạm vi điều chỉnh của

Quyết định 06 và thời hạn nộp hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công đã và đang có một số khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện do khó đảm bảo về mặt thời gian và thông tin theo yêu cầu để nộp hồ sơ xin phép.

Để có cơ sở trao đổi và kiến nghị với Bộ Ngoại Giao, Bộ Y tế (Vụ Hợp tác Quốc tế) trân trọng đề nghị các đơn vị báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cũng như khuyến nghị trong quá trình áp dụng Quyết định 06. Văn bản trả lời xin gửi trước ngày 30/10/2022 để Vụ HTQT tổng hợp. Đầu mối liên hệ: Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), chuyên viên: Trịnh Linh, SĐT: 0945111155, email: tringhinh1984@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để báo cáo) ;
- Các Thứ trưởng (để b/c) ;
- Lưu: QT, VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ**



**Đặng Quang Tấn**